



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด  
เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ล่วงหน้า (เพิ่มเติม)

ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามเวลาการประชุมในหนังสือเชิญประชุม ที่ สอ.กสท.(ชก.)/ว.2 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 (ในรายงานประจำปี 2563) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทาราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และอนุญาตให้สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนฯ ไว้ เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 100 คน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 18) โดยสหกรณ์งดจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ ดังกล่าว และให้สมาชิกลงทะเบียนฯ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ โดยเมื่อปิดการลงทะเบียนฯ สหกรณ์ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนฯ จำนวน 114 คน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยการจำกัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 300 คน

ดังนั้น สหกรณ์ขอประกาศว่า ในวันประชุมใหญ่ฯ อนุญาตให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 300 คน (รวมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิก จำนวน 40 คน ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนฯ) สมาชิกที่ลงทะเบียนฯ ไว้แล้ว จำนวน 114 คน ดังกล่าวให้เข้าห้องประชุมฯ ได้ทั้งหมด และให้สมาชิก ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ล่วงหน้า (เพิ่มเติม) โดยลงทะเบียนฯ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ [www.postcatsavings.com](http://www.postcatsavings.com) หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ท้ายประกาศนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. หรือเมื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมครบจำนวน 140 คน สหกรณ์จะปิดการลงทะเบียนฯ ทั้งนี้ สหกรณ์จะประกาศแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนฯ ทั้งหมด ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์สหกรณ์ดังกล่าวให้ทราบต่อไป

กรณีมีปัญหาสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนฯ ว่างมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ มีอำนาจเชิญสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนฯ ว่างเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ได้ หรือมีปัญหาประการใด ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยตามความเหมาะสม เพื่อให้การประชุมใหญ่ฯ สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป คำวินิจฉัยของประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



สแกนเพื่อลงทะเบียน  
เข้าร่วมประชุมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  
(นายชาติ บุญเรือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 